

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามภูมิภาค, ต่างชาติกลับเข้าซื้อบอนด์ไทยราวหมื่นลบ.

*บาท/ดอลลาร์ช่วงเช้านี้แข็งค่าขึ้นค่อนข้างมาก ในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค หลังการตีความของตลาด ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะเลื่อนออกไปจากปลายปีนี้ ทำให้กระแสเงินลงทุนกลับเข้ามาในเอเชียในช่วงสั้น

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะทดสอบแนวต้านที่ 35.60 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 35.75

*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุด ซึ่งทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อหรือไม่

*รายงานการประชุมเฟดแสดงให้เห็นว่า เฟดใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการกำหนดนโยบาย

*เฟดอาจเลื่อนเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายต้องการสร้างความมั่นใจว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐ

*นักวิเคราะห์ของธนาคารบาร์เคลย์ส ระบุว่า นักลงทุนมองว่า รายงานการประชุมเฟด สะท้อนแนวคิดแบบสายพิราบเหมือนกับแถลงการณ์เฟดในวันที่ 17 ก.ย. คือการให้ตรึงดอกเบี้ยไว้ต่อไป โดยไม่ได้สะท้อนแนวคิดแบบสายเหยี่ยว เหมือนกับที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายคน แสดงความเห็นออกมาในช่วงหลังการประชุม

*เมื่อวานนี้ ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1.71 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 1.04 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 3.6 พันล้านบาท

*09.20 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.68/70 จาก 36.03/05 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.196/296 จาก 40.66/72 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 119.94/99 จาก 119.91 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1275/77 จาก 1.1278 เมื่อวาน

"เป็นการแข็งค่าตามภูมิภาค หลังจากตลาดตีความว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ ทำให้มี fund flows ไหลกลับเข้ามา อย่างบ้านเราวันนี้ ต่างชาติก็กลับมาซื้อบอนด์ราว 1 หมื่นล้านบาท เป็นการซื้อมากที่สุดในวันเดียว ในรอบ 1 ปี 3 เดือน" ดีลเลอร์กล่าว

แต่เขาเชื่อว่า การไหลกลับของเงินทุนต่างชาติดังกล่าว จะยังไม่มีความต่อเนื่อง เพราะรายงานการประชุมเฟด ก็ไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ ดังนั้น หากเข้าใกล้การประชุมเฟดในรอบต่อไป ความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐ ก็จะมากดดันสกุลเงินภูมิภาค รวมถึงเงินบาทได้อีก

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้